

BÀI THI

Chủ đề “Thầy cô trong trái tim em” năm 2022

Chủ đề “**Thầy cô trong trái tim em**” năm 2022 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022).

Năm nào cũng vậy, cứ gần đến tháng 11 là Thầy và trò Trường TH&THCS Long Phụng lại náo nức, hăng hái thi đua để lập thành tích thật tốt Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Giáo viên thì thi tiết dạy tốt, học sinh thì thi đua nhau bằng những bông hoa điểm 10, những bài văn hay gửi đến Thầy Cô yêu quý của mình với biết bao sự biết ơn và lòng kính trọng. Tất cả những điều ấy đã tiếp thêm sự nhiệt huyết, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi cố gắng hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Ngày trước, khi mới bước vào nghề tôi luôn nghĩ đơn giản là đi dạy kiếm tiền để trang trải cuộc sống gia đình. Và nghề giáo cũng là một cái nghề đơn giản như bao nghề khác... Sau hơn 10 năm đi dạy, tôi đã thật sự nhận ra rằng, ngày ngày được đến trường gặp gỡ đồng nghiệp, được gặp các em học sinh thân yêu, được đứng trên bục giảng chính là niềm vui, lẽ sống và là tâm huyết của đời tôi. Tôi yêu biết bao những ánh mắt trong sáng, ngây thơ, những câu nói hồn nhiên, tôi yêu từng nét chữ, từng con số, từng giọng hát trong veo và đáng yêu biết bao của các em. Tôi quý những bờ ngõ, những tò mò khi các em khám phá thế giới xung quanh. Qua hình ảnh của các em, tôi như được sống lại thời thơ ấu của mình trước đây và quan trọng hơn cả là tôi nhận ra được những giá trị của cuộc sống. Thật hạnh phúc khi được làm một “người đưa đò” cần mẫn chở khách sang sông.

Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

Hôm nay, trong tôi có biết bao cảm xúc dâng trào, biết bao mơ ước về một ngày mai tươi sáng. Tôi còn nhớ một câu danh ngôn đã nói rằng: “ Nếu người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên”. Đúng vậy, tôi muốn mình là một kĩ sư tâm hồn để nhìn thấy hành trình hoàn thiện nhân cách trong từng lớp măng non, tôi muốn là một nấc thang trong bước đường đi tới vinh quang của các em. Chỉ

cần các em thành người thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi luôn luôn ghi tâm lời dạy của những người đi trước và không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn và hết lòng yêu thương học sinh, phấn đấu dạy thật tốt để xứng đáng với nghề giáo, nghề được xem là cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý. Vì vậy, tôi và thế hệ giáo viên trẻ sẽ cố gắng tiếp tục nhiệm vụ ươm mầm cho sự nghiệp "trồng người" tại mái Trường TH&THCS Long Phụng, luôn xứng đáng là một NGƯỜI TRUYỀN LỬA, truyền ngọn lửa của khoa học, của niềm tin, của cái đúng, cái đẹp, của đạo làm người cho học trò, làm cháy lên mỗi lửa âm ỉ trong các em, để các em biết khát khao cái đẹp, biết hướng tới chân lý, biết thêm yêu đất nước, con người và đặc biệt truyền ngọn lửa nhiệt tình đóng góp cho xã hội giàu mạnh.

Người viết

Lê Văn Leo